



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2550 หน้า 36

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## จัดมุมหนังสือที่บ้าน กระตุ้นการอ่านลูก



หนังสือเป็นสื่อทางตรงช่วยส่งเสริมพัฒนาสมอง ทั้งทางด้านภาษา จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ นิตยสาร Mather & Care (มาเทอร์ แอนด์ แคร์) ได้เล็งเห็นประโยชน์ของหนังสือ จึงจับมือกับสำนักอุทยาน การเรียนรู้ และมูลนิธิหนังสือเด็ก จัดโครงการ "สืบสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 2" ซึ่งถวายเป็นพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งการอ่านของเด็กปฐมวัย

หนึ่งในผู้เข้าแข่งขันการเล่านิทานประเภททีมโรงเรียน ด.ช.วันส วรรณบุตร หรือ เป่า อายุ 7 ขวบ จากโรงเรียนประถมสาธิตละอออุทิศ เขตดุสิต นอก เหตุผลที่ลงแข่งว่า ชอบการเล่านิทาน เพราะเวลาอยู่ที่บ้าน คุณยายจะชอบเล่านิทานให้ฟัง นิทานที่เล่า ชื่อเรื่องว่า หมาด

"ผมคิดว่าการเล่านิทานเป็นเรื่องที่ดี เพราะสอนให้เราเป็นคนดี ไม่ให้ทำความชั่ว และยังได้ฝึกฝนให้รู้จักคิด มีจินตนาการ และสร้างสรรค์ด้วย ซึ่งเรื่องหมาดก็ช่วยกันคิดกับเพื่อนๆ 4 คน ทำให้เราสามัคคีกันด้วย และที่สำคัญ ทำให้มีความกล้าแสดงออก นอกจากนี้ ก็ทำให้พูดได้ถูกต้อง มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง"

**รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ อาจารย์จากภาควิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล่าถึงประโยชน์ของการเล่านิทานว่า สังคมยุคใหม่พ่อแม่ และคุณครูมักจะเห็นว่าหนังสือนิทานไม่มีความสำคัญ ผิดกับคนโบราณ ที่จะสอนเด็กโดยที่เด็กไม่รู้ตัว นั่นก็คือการเล่านิทานให้ฟังก่อนนอน อย่างดูถูกภูมิปัญญาไทย เพราะนิทานไทยก็มีเสน่ห์ เช่นนิทานพื้นบ้าน นิทานชาดก และนิทานกลอน**



วันส วรรณบุตร



กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

"นิทานส่วนใหญ่ จะมุ่งที่การสั่งสอน และมี กุศโลบายที่แยบยล เช่น เรื่องของหมาป่าตัวร้ายชอบรังแก แต่ถ้าเป็นคนดี หมาป่าก็ทำอะไรไม่ได้ ซึ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะทำแต่ความดี นอกจากนี้ ยังช่วยในเรื่องของภาษา เพิ่มวงคำศัพท์ใหม่ๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ เพราะภาษาเด็กคือภาษาภาพ ภาษาเสียง คือการเล่า ตัวพ่อแม่ที่รู้จักเล่านิทานให้ลูกฟังสม่ำเสมอ ก็จะมีการปรับภาษาให้กับลูก นอกจากลูกจะมีความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น มีการพัฒนาสมองมากขึ้นแล้ว ยังก่อให้เกิดความรักในครอบครัว โดยมีหนังสือนิทานเป็นสื่อกลางของความรัก"

เพื่อกระตุ้นให้เด็กเป็นคนรักการอ่าน รศ.กุลวราแนะนำว่า ควรจัดมุมใดมุมหนึ่งของบ้านให้เป็นมุมหนังสือ ซึ่งคิดว่าไม่สิ้นเปลืองมาก ถ้าเทียบกับการซื้อของฟุ่มเฟือยให้ลูกได้ อยากให้พ่อแม่เก็บเงินเพียง 1% เพื่อซื้อหนังสือให้ลูก

ปลูกฝังให้ลูกรู้จักการอ่าน

ร่วมเชียร์เด็กๆ ในการแข่งขันทานรอบชิงชนะเลิศ ในงาน Mother & Care Festival 2007 : Plearn Land ครั้งที่ 3 ซึ่งจะจัดในวันที่ 26-28 ตุลาคม 2550 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี

หน้า 36